

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG	
PHÂN S: 195	Thực
1417	hiện
Cấp: ...	Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư “về đẩy mạnh
Lưu hồ sơ: ...	công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”

## KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư “về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”

Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở luôn được các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

*Tuy nhiên*, công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở hiện nay còn nhiều hạn chế và khó khăn. Nội dung thông tin chưa phong phú, thiết thực và hiệu quả. Hình thức tuyên truyền còn đơn điệu, chậm đổi mới. Phương tiện thông tin lạc hậu, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do một số cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở; chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng thực hiện; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ và thống nhất.

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05-9-2016 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW, ngày 20-4-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra kế hoạch thực hiện như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thông tin cơ sở. Từ đó chỉ đạo công tác này thường xuyên, liên tục, thiết thực, kịp thời đổi mới nội dung, hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn dân cư để góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

- Qua công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở nhằm tạo cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; Trung ương với địa phương, cơ sở; góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

## II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

### 1- **Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở**

Trước hết, các cấp ủy đảng, nhất là ở cơ sở cần mở đợt tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư và Quy chế hoạt động thông tin cơ sở, theo Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thông tin cơ sở, từ đó có sự quyết tâm chỉ đạo, thực hiện công tác này, góp phần tạo sự chuyển biến thật sự từ cơ sở.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông hiện đại với cơ sở vật chất, thiết bị sẵn có, các thiết chế văn hóa-thông tin ở cơ sở, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để làm tốt công tác thông tin cơ sở; bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho nhân dân; đồng thời, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc, xuyên tạc, góp phần củng cố sự đoàn kết và đồng thuận xã hội ở cơ sở và từ cơ sở.

### 2- **Các ngành có liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền phải hướng mạnh về cơ sở**

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành văn hóa-thể thao, thông tin và truyền thông có kế hoạch đưa thông tin, văn hóa văn nghệ về cơ sở phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về truyền thông, viễn thông để tổ chức công tác thông tin cơ sở; nghiên cứu xây dựng, phát triển các điểm truy cập Internet công cộng ở từng xóm ấp và khu dân cư. Nâng cao chất lượng các điểm bưu điện văn hóa xã; xây dựng, hoàn thiện quy trình tiếp nhận thông tin và trả lời phản ánh của người dân thông qua công tác thông tin cơ sở.

Xây dựng đề án đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin, truyền thông và thiết chế văn hóa cơ sở. Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cấp và phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở tỉnh Kiên Giang đến năm 2020”<sup>1</sup>; đến năm 2020 có 100% số xã được đầu tư hệ thống thu phát sóng FM, trong đó 30% đài, trạm truyền thanh xã có tiếng nói của địa phương hàng ngày.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao chất lượng 2 bản tin: Thông tin nội bộ và Bản tin sinh hoạt ở tổ NDTQ và các chi, tổ, hội, đoàn thể; tăng cường thông tin về hoạt động của các xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố và tổ NDTQ. Từng thời gian, nhất là trước những sự kiện lớn của đất nước và của địa phương cần biên soạn, phát hành tài liệu và tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có đông

<sup>1</sup> Quyết định số 982/QĐ-UBND, ngày 27-4-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

đồng bào dân tộc, tôn giáo. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc tiếp nhận và khai thác, sử dụng sách có hiệu quả theo đề án trang bị sách cho cơ sở. Tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo việc thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) các công văn chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.

- Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị-xã hội có kế hoạch tuyên truyền ở cơ sở, hướng dẫn các tổ NDTQ và các chi, hội đoàn thể sinh hoạt định kỳ hằng tháng; mỗi đợt học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan biên soạn lại tài liệu thật ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu để tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

- Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang có chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về cơ sở; đặc biệt là cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số và người có đạo. Báo Kiên Giang phấn đấu phát hành đến tổ NDTQ. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy nhanh lộ trình số hóa, phấn đấu đến năm 2020 có 80% địa bàn dân cư phủ sóng truyền hình số mặt đất. Tăng cường mở lớp đào tạo, bồi dưỡng biên tập, viết tin cho các cộng tác viên ở cơ sở.

- Các huyện, thị, thành ủy phân công cán bộ có năng lực, uy tín thường xuyên chỉ đạo cơ sở, qua đó kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho nhân dân, đồng thời nắm và giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; chỉ đạo các đoàn thể chính trị-xã hội thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Chỉ đạo các phòng văn hóa-thông tin, trung tâm văn hóa-thể thao đưa hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, thông tin về cơ sở; Đài truyền thanh huyện đưa hệ thống loa không dây về tận xóm ấp và khu dân cư tập trung.

### **3- Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở**

Từng cấp ủy ở cơ sở xã, phường, thị trấn phải chỉ đạo thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề “phức tạp”, “nhạy cảm” để có giải pháp kịp thời về công tác tư tưởng. Qua đó, sàng lọc những vấn đề nào thuộc cấp mình thì phải có biện pháp xử lý, tháo gỡ, tránh trở thành “điểm nóng” phức tạp. Những vấn đề nào liên quan đến cấp trên thì phải báo cáo đề xuất, phối hợp giải quyết, tránh đùn đẩy trách nhiệm.

Thông qua việc nắm thông tin của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội có biện pháp xử lý thông tin thật sự khoa học, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

#### **4- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của của thiết chế văn hóa-thông tin cơ sở**

Tổ chức khảo sát, đánh giá toàn diện các thiết chế văn hóa - thông tin, các phương tiện và cơ sở vật chất phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, từ đó giúp cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới. Phần đầu đến năm 2020, 70% xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa thể thao gắn với trung tâm học tập cộng đồng.

Từng bước, ở các xã, thị trấn và một số phường vùng ven cần có các thiết chế góp phần đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở như: Đài truyền thanh, đội tuyên truyền cổ động, cụm thông tin-cổ động (cụm pa-nô), trung tâm văn hóa thể thao xã, nhà văn hóa ấp, thư viện hoặc phòng đọc sách, tủ sách pháp luật, phòng truyền thống... Ở những nơi có trung tâm văn hóa- thể thao thì kết hợp các hoạt động này vào trong trung tâm văn hóa thể thao.

Các thiết chế này phải được phân công cán bộ có uy tín, năng khiếu và nhiệt tình phụ trách, bảo đảm hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

#### **5- Củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác thông tin ở cơ sở**

Trước hết là củng cố, kiện toàn lại lực lượng làm công tác tuyên giáo ở cơ sở. Đội ngũ này vừa có chuyên trách, vừa có kiêm nhiệm, do đồng chí Bí thư, hoặc Phó Bí thư làm trưởng ban.

Thường xuyên kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên cơ sở; có khả năng triển khai được chủ trương, nghị quyết, báo cáo chuyên đề, thời sự, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

Đối với lực lượng làm công tác văn hóa, thông tin, truyền thanh phải là những người có chuyên môn, năng khiếu, đồng thời thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu mới.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai quán triệt Chỉ thị số 07 của Ban Bí thư trong toàn Đảng bộ. Giúp cho địa phương, các tổ chức, cán bộ, đảng viên thấy được vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thông tin cơ sở đối với việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở cũng như việc cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân. Thường xuyên định hướng nội dung thông tin cho cơ sở khi có những sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương.

2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành có liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm. Dành một phần kinh phí của ngân sách và

